



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗ มูลค่า ๑๓๒,๖๓๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘เก้า’ต้นต้นเตรียมเป็นเฟรชเช่ ปิดคุณแม่สั่งห้ามเรือบมีแฟน

ใกล้เป็นเฟรชชี่สำหรับพระเอกหนุ่ม “เก้า จิรายู” ที่เจ้าตัวสอบติด มศว. แต่ดูเหมือนความรักจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร เพราะล่าสุดมีข่าวแม่ที่ว่าคุณแม่เบรกห้ามบอกสื่อว่าตอนนี้กำลังคุยอยู่กับใครด้วย

“ตอนนั้นเข้าปี 1 มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์สังคม คว้า เป็นคณะที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ครับ” เก้า เรียบวันไทน์ เตรียมตัวยังไง? “วันที่ 10 ครับ ผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาครับ ถึงเวลาเปิดเรียนก็ไป เตรียมตัวเอาที่นั่นเลยครับ ก็เหมือนเปิดเรียนปกติ เพียงแต่เราย้ายที่เรียนเท่านั้นเอง ตอนนั้นก็มีการเรียนแล้วครับ พอจะรู้ว่าจะต้องเรียนวันไทน์ แต่ยังไม่รู้ว่าเรียนที่ไทน์เลยครับ”

กลัวแม่จะเคร่งกว่าเดิมไหม? “ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับ จะตอนไหนก็เหมือนกันเพราะเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับ ยิ่งตอนนั้นผมโตขึ้นผมก็ควรจะต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองเพราะไม่ใช่หน้าที่แม่แบบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะต้องคอยดูแลเราครับ เราไม่ใช่เด็กแล้วครับ”

ล่าสุดที่เราออกมาบอกว่ามีสาวคุยด้วย มีกระแสมากกว่าคุณแม่เบรกห้ามบอกสื่อว่าใคร? “ผมไม่ได้ออกมาบอกนะครับ ประเด็นคือเรามาเจอกันแล้วเราก็คุยกันเท่านั้นเอง สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ผมออกมาพูดกับสื่อไม่มีสักครั้งที่ผมจะพูดว่าไม่มีสาวคุยเลย หรือผมไม่คุยกับผู้หญิงแม้แต่คนเดียว ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ ผมก็ปกติแหละครับ มีคุยเรื่อยๆ แต่ไม่ได้พิเศษอะไร เราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว”



แต่เขาลือกันว่าในบรรดาคนที่คุยมีคนพิเศษอยู่? “ก็ไม่ถึงขนาดนั้น ถ้าพูดว่ามีพิเศษอยู่คนหนึ่งแบบนั้นก็เหมือนผมคุยกับหลายคนมากๆ เวลาเราคุยกันถ้าจะพูดจริงๆ ก็เหมือนๆ กันแหละครับ เรามีเพื่อนคุยพอดูแล้วก็รู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรมาก ถ้าจะพิเศษเราก็ไม่มีเวลาอยู่ดีก็เลยไม่รู้จะพิเศษยังไง” ตอนนี้อย่างไม่มีใครพิเศษใช่ไหม? “ผมสบายๆ ครับ ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ใส่ใจใครมากครับ ผมยังอยากทำอะไรที่ผมอยากทำอยู่ครับ”